

1. Thông báo việc nộp thuế ô tô và thuế xe hạng nhẹ

Các cá nhân đang sở hữu xe sẽ phải nộp thuế xe vào ngày 1/4 hàng năm. Đối với xe ô tô có dung tích xilanh lớn hơn 660cc sẽ chịu thuế ô tô, còn xe ô tô hay xe máy có dung tích xilanh nhỏ hơn 660cc sẽ chịu thuế xe hạng nhẹ.

Cứ vào tháng 5, giấy “thông báo nộp thuế” trong đó có ghi rõ số tiền cần nộp, sẽ được gửi đến địa chỉ những người đang sở hữu xe ô tô và xe hạng nhẹ. Mức đóng thuế sẽ tùy thuộc vào chủng loại phương tiện mà cá nhân đó đang sở hữu.

Hạn chót thanh toán năm nay là vào ngày 31/5. Vui lòng nộp thuế đúng hạn.

Trong trường hợp bạn không thể nộp thuế xe đúng hạn, xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Thuế tỉnh Tochigi (đối với thuế ô tô), và Cục Thuế Tòa Thị Chính (đối với thuế xe hạng nhẹ).

2. Thông báo về việc nộp thuế Bất động sản và thuế Quy hoạch Thành phố

Vào ngày 1/1 hàng năm, các cá nhân đang sở hữu nhà, đất, các tài sản khấu hao cố định như máy móc hay công cụ được sử dụng trong công việc sẽ phải nộp thuế Bất động sản.

Vào tháng 5 này, giấy “thông báo nộp thuế” trong đó có ghi rõ số tiền thuế cần nộp, sẽ được gửi từ Tòa Thị Chính qua đường bưu điện.

Thuế Bất động sản có thể được nộp hết trong 1 lần hoặc có thể chia làm 4 lần thanh toán đều được.

Hạn chót cho lần thanh toán đầu tiên là vào ngày 31/5 năm nay.

Xin vui lòng nộp thuế đúng hạn.

Ngoài ra, giấy “thông báo nộp thuế” của thuế Bất động sản và thuế Xe hạng nhẹ năm nay, khi phát hành sẽ có in thêm mã QR trên giấy thông báo. Vì vậy mọi người có thể đóng thuế bằng nhiều hình thức khi sử dụng mã QR này như ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động, thanh toán bằng thẻ tín dụng, hoặc dùng internet banking...

Trong trường hợp bạn cần giấy biên lai, xin vui lòng nộp thuế tại quầy giao dịch Tòa Thị Chính, cửa hàng tiện lợi, hoặc quầy giao dịch của các tổ chức tài chính.

3. Về quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp

Từ ngày 1/4/2023, Luật Giao thông đường bộ sẽ thay đổi, tất cả những người đi xe đạp sẽ có “nghĩa vụ nỗ lực” đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

“Nghĩa vụ nỗ lực” ở đây có nghĩa là mọi người cần tích cực nỗ lực đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, và sẽ không bị xử phạt khi không đội mũ.

Tuy nhiên, Theo Sở Cảnh Sát thủ đô, trong tổng số người chết do các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp, thì có đến khoảng 60% số người chết là do bị chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu. Tỷ lệ tử vong ở những người không đội mũ bảo hiểm cao gấp 2.1 lần so với những người có đội mũ bảo hiểm.

Vì vậy mọi người hãy cố gắng đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp để giảm thiểu các thiệt hại do tai nạn giao thông.

Khi mua mũ bảo hiểm, hãy chọn loại mũ có kí hiệu 「SGマーク」 - đây là dấu hiệu nhận biết mũ đạt chuẩn an toàn cao nhất có thể.

Bạn có thể mua mũ bảo hiểm ở các cửa hàng chuyên buôn bán xe đạp hoặc các Trung tâm thương mại gia đình.

4. Thông tin về dịch bệnh virus Corona

Từ ngày 8/5, dịch bệnh virus Corona sẽ được đưa vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh truyền nhiễm.

Sau khi thay đổi cấp độ dịch bệnh, Chính phủ sẽ không thể áp dụng các biện pháp phòng dịch hay ban bố tình trạng khẩn cấp.

Các bệnh viện và các cơ sở y tế khác, như cơ quan được chỉ định điều trị covid hoặc phòng khám ngoại trú bệnh truyền nhiễm và sốt, cũng sẽ có thể đáp ứng điều trị bệnh covid. Các chi phí y tế cho việc nhập viện và kiểm tra xét nghiệm trước đó sẽ do Công quỹ chi trả hoàn toàn; tuy nhiên, sau khi thay đổi cấp độ dịch bệnh, thì người bệnh sẽ phải chi trả 1 phần chi phí điều trị.

Và việc đeo khẩu trang cũng sẽ quyền của mỗi cá nhân.

Ngoài ra Chính phủ cũng sẽ không báo cáo số liệu người nhiễm hàng ngày nữa.

Đặc biệt về việc đeo khẩu trang, Chính phủ sẽ tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người, sẽ không phản đối hay ép buộc cá nhân đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi đi đến các cơ sở y tế thăm khám; trung tâm dưỡng lão hay cơ quan y tế có người lớn tuổi, hay đi tàu/ xe buýt đông người, Nhà nước khuyến khích mọi người nên đeo khẩu trang như là 1 biện pháp hiệu quả để tự bảo vệ mình khỏi việc lây nhiễm từ người khác.

Chính phủ sẽ không còn yêu cầu thực hiện các biện pháp cơ bản phòng tránh lây nhiễm như: sát khuẩn tay, thông thoáng không khí, quy tắc 3 tránh (三密)... Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ cung cấp những thông tin hữu ích đến các cá nhân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, vào năm 2023, vacxin Corona sẽ được tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân.

Việc tiêm phòng cho tất cả mọi người dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 9.

Việc tiêm phòng là không bắt buộc và sẽ dựa trên nguyên tắc tự nguyện của mỗi cá nhân; tuy nhiên, nếu như bạn nhận được phiếu tiêm chủng cũng có thể thử cân nhắc về việc tiêm phòng.